



ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา มอบตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าใช้จ่าย หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ตามประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ฉบับลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการ ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ได้คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงให้ผู้มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศปฏิบัติดังนี้

๑. **ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตัวจริง** ชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ตามประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่อง ค่าลงทะเบียนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๘,๒๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ในวันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๕.๐๐ น. **อนึ่ง หากผู้มีสิทธิฯ ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์**

๒. **ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตัวสำรอง** วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จะประกาศจำนวนตัวสำรองที่ต้องเรียกเพิ่มฯ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. และเรียกตัวสำรองเข้ารายงานตัวแทนที่ตัวจริงที่สละสิทธิ์ ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผ่านทาง Website www.nursepolice.go.th โดยทำการเรียกตัวสำรองตามลำดับ หากตัวสำรองที่ถูกเรียกไม่แสดงตนในขณะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะทำการเรียกตัวสำรองตามลำดับถัดไปจนครบตามจำนวน และต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันดังกล่าว **อนึ่ง ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (ตัวสำรอง) ให้ติดตามประกาศอย่างใกล้ชิด เพื่อสิทธิประโยชน์ของตนเอง**

๓. **ให้ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา** ดำเนินการตามประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่อง ขั้นตอนของผู้มีสิทธิเข้าศึกษารายงานตัว มอบตัว เพื่อทำสัญญา และชำระเงินค่าใช้จ่ายหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ แนบท้ายประกาศฉบับนี้

๔. **หากผู้มีสิทธิเข้าศึกษาฯ ไม่ปฏิบัติตามแนบท้ายประกาศนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์** เมื่อทำการมอบตัว ทำสัญญาและชำระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้ว จะถือว่ามีสถานภาพเป็นนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลโดยสมบูรณ์ตามระเบียบของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ หากไม่ประสงค์เข้าศึกษาจะไม่มีสิทธิเรียกเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ชำระแล้วคืน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

พลตำรวจตรีหญิง

(สร้อยภา รอดมณี)

ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ